 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร : S5-DE5-P5.2
	หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม	วันที่ประกาศใช้ : แก้ไขครั้งที่ :
	เรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	หน้าที่ : 1/6

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีทิศทางในการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) ข ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

3. ความรับผิดชอบ


กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

4. เอกสารอ้างอิง

- 4.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 4.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 4.3 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
- 4.4 หนังสือแจ้งเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. คำจำกัดความ

การจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ	หมายความว่า หมายความว่า	การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้อง นำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วย เงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็น รายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ ผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตาม กฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง
หน่วยงาน	หมายความว่า	สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	หมายความว่า	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบ อำนาจ
พัสด รายละเอียดเฉพาะของ งานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR)	หมายความว่า หมายความว่า	สินค้า ประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นใด การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของสิ่งของที่จะซื้อ หรือจ้าง ให้ตรงต่อความต้องการหรือให้ตอบสนองต่อการใช้งาน และ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือชักชวนความเข้าใจที่ เกี่ยวข้อง

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร : S5-DE5-P5.2
	หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม	วันที่ประกาศใช้ : แก้ไขครั้งที่ :
	เรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	หน้าที่ : 2/6

หัวหน้าเจ้าหน้าที่	หมายความว่า	ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่	หมายความว่า	ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ระบบ e-GP	หมายความว่า	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทัดถึง ซึ่งระบบดังกล่าวถือเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อใช้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วย
ราคากลาง	หมายความว่า	<p>หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 2. ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ 3. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด 4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 6. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ